



ประกาศจังหวัดมุกดาหาร

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างสำรวจ

ตามประกาศจังหวัดมุกดาหาร ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างสำรวจ จำนวน ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร นั้น

บัดนี้ จังหวัดมุกดาหารได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ และขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างสำรวจ จำนวน ๒ ราย ดังนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๐๐๑	นายสมเกียรติ เชียงใหม่
๒	๐๐๓	นายคัมภีร์ สมสิน

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างสำรวจ ทราบว่า

๑. ให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในลำดับที่ ๑ ไปรายงานตัว เพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป และเริ่มปฏิบัติงานในวันอังคารที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังใหม่) ชั้น ๒ ถนนวิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร หากไม่ไปรายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน ตามวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ที่จะเข้ารับการบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างสำรวจ ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ซึ่งคณะกรรมการฯ จะได้เรียกผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในลำดับถัดไป ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งต่อไป

๒. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างสำรวจ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหารนี้ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป เมื่อครบกำหนด ๒ ปี นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร และหากภายหลังมีตำแหน่งพนักงานราชการว่างลักษณะเดียวกัน หรือคล้ายคลึงกัน จังหวัดมุกดาหารอาจพิจารณาจัดจ้างผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรที่เหลืออยู่ดังกล่าวหรือจะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรใหม่ก็ได้

/ศ. ผู้ได้รับ...

๓. ผู้ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างสำรวจ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ถือว่าผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรไม่ประสงค์จะเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างสำรวจ

๓.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร

๓.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเป็นพนักงานราชการภายในเวลา ที่กำหนด

๓.๓ ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว ทางราชการจะเรียกบรรจุผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ลำดับถัดไป ให้มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการแทนต่อไป

๔. หากปรากฏภายหลังว่าผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือมิได้รับอนุมัติจากสถานศึกษาให้จบการศึกษา ภายในวันที่ปิดรับสมัคร (วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔) หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครสอบ สำนักงาน ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็น คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร ถึงแม้ว่าจะได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรแล้วก็จะไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในครั้งนี้

๕. ในวันที่ทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ ส่วนราชการ พนักงานราชการหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของท้องถิ่น

๖. ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ในลำดับที่ ๑ ต้องมารายงานตัวโดยมีผู้ค้ำประกันจะต้องเป็น ข้าราชการตั้งแต่ระดับชำนาญการหรือชำนาญงานขึ้นไป หรือข้าราชการตำรวจ ข้าราชการทหาร ซึ่งมีชั้นยศตั้งแต่ ร้อยตำรวจเอก ร้อยเอก เรือเอก หรือเรืออากาศเอกขึ้นไป หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีเงินเดือนตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐.-บาท ขึ้นไป เพื่อทำสัญญาค้ำประกันตามแบบที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหารกำหนด โดยจะต้องนำสำเนาบัตร ประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน มายื่นเพื่อประกอบ เป็นหลักฐานค้ำประกันเข้ารับการบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างสำรวจ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นางสาวกรรณิการ์ รัชฎาภาศ)

ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร